

THỐNG NHẤT CHỦ TRƯỞNG...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 27/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về chủ trương tiếp nhận dự án nhà máy Greenworks Thái Bình Việt Nam tại khu công nghiệp Liên Hà Thái của Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam). Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HDND, UBND tỉnh;

lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Thái Thụy. Dự án nhà máy Greenworks Thái Bình Việt Nam tại khu công nghiệp Liên Hà Thái có tổng vốn đầu tư 4.600 tỷ đồng. Quy mô đầu tư được chia làm 3 giai đoạn với tổng diện tích đất sử dụng 200.000m². Hoạt động chủ yếu là sản xuất, lắp ráp thiết bị làm vườn và sản xuất linh phụ kiện từ nhựa, kim loại. Theo nội dung đề xuất dự án của Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam), dự án có doanh thu khoảng 6.900 tỷ đồng/năm; nộp ngân sách nhà nước (thuế thu nhập doanh nghiệp) sau khi hết thời gian ưu đãi khoảng

92 tỷ đồng/năm; giải quyết việc làm cho khoảng 5.000 lao động với mức lương trên 7 triệu đồng/người/tháng. Phát biểu thảo luận, các đại biểu đều khẳng định đây là dự án có giá trị đầu tư lớn; ngành nghề đầu tư không thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư, nếu được triển khai sẽ tạo thêm việc làm cho người lao động, đóng góp lớn ngân sách cho nhà nước. Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Dự án nhà máy Greenworks Thái Bình Việt Nam là dự án thứ hai đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình. Dự án có mức đầu tư lớn, tiến độ giai đoạn đầu tư rõ ràng,

nhà đầu tư uy tín, khi đi vào hoạt động sẽ có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, đồng thời tạo tiền đề, sức bật cho khu công nghiệp Liên Hà Thái nói chung. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tiếp nhận dự án nhà máy Greenworks Thái Bình Việt Nam tại khu công nghiệp Liên Hà Thái của Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam); giao UBND tỉnh sớm tổ chức công bố và trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 nhà đầu tư đầu tiên vào khu công nghiệp Liên Hà Thái, Khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng việc thu hút được hai nhà đầu tư lớn vào Khu kinh tế Thái Bình thời gian qua cho thấy hiệu quả công tác thu hút đầu tư của

Tỉnh, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần rút kinh nghiệm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu và có chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất trong quan điểm, cách làm; các ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm của mình, phối hợp đồng bộ trong giải quyết các vấn đề liên quan để trong thời gian tới tỉnh ta sẽ có được điều kiện thu hút đầu tư thuận lợi, hiệu quả hơn, thu hút được nhiều nhà đầu tư tiềm năng đầu tư vào tỉnh. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về đề án nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và một số nội dung công tác cán bộ.

ĐÀO QUYÊN

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 27/8, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp hoạt động; Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND

tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh dự hội nghị. Các đại biểu đã thảo luận và thống nhất quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh gồm 3 chương, 15 điều. Theo đó, quy chế phối hợp hoạt động dựa trên

nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Quy chế quy định rõ các nội dung, trách nhiệm và cách thức phối hợp của các bên trong các việc: chuẩn bị kỹ hợp; tổ chức tiếp xúc cử tri; tổ chức họp HĐND tỉnh, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; triển khai thực hiện nghị quyết của

HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh; thực hiện nhiệm vụ giám sát; giải quyết những công việc phát sinh giữa 2 kỳ họp và những vấn đề khác do pháp luật quy định; trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu về hoạt động liên quan giữa hai bên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Việc tổ chức ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh là việc làm thường xuyên đầu mỗi

nhiệm kỳ, vừa để thực hiện tốt hơn nữa việc phối hợp chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ trước, trong, sau kỳ họp HĐND tỉnh, giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh và các nội dung khác theo quy định, vừa để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống. Đồng chí đề nghị các bên liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện các nội dung trong

TRUNG HIẾU

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch cầu Ngành và cầu Hiệp (Quỳnh Phụ).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng liên ngành đang làm nhiệm vụ tại 2 chốt; đồng thời, động viên các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chủ động các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong những ngày tới, đặc biệt dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, dự báo sẽ có nhiều người ở địa phương khác trở về tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị lực lượng liên ngành tại 2 chốt tập trung cao độ, tăng cường hơn nữa kiểm soát người vào tỉnh; huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát đi biển động dân cư ở các địa phương thông qua hoạt động của tổ Covid cộng đồng.

* Sáng ngày 27/8, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

tỉnh do đồng chí Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm "4 tại chỗ" của huyện Quỳnh Phụ.

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được cấp ủy, chính quyền, các địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trung ương và của tỉnh; nhiều văn bản về công tác phòng, chống dịch đã được ban hành phù hợp với diễn biến của dịch; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Việc giám sát, phân loại, cách ly và khoanh vùng dịch, quản lý trường hợp nguy cơ bảo đảm theo quy định. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, từ ngày 23/6 đến nay toàn huyện đã rà soát, quản lý, cách ly, theo dõi sức khỏe đối với 3.990 trường hợp có yếu tố nguy cơ cao; thực hiện cách ly tập trung 849 người; cách ly tại nhà 2.712 người; hoạt động truy vết, xét nghiệm được tiến hành khẩn trương khi phát hiện có ca nghi



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng khẩu trang, nước uống cho lực lượng liên ngành tại chốt kiểm soát dịch cầu Hiệp (Quỳnh Phụ).

hiễm; tổ chức tiêm vắc-xin theo đúng tiến độ...

Đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường THPT Quỳnh Thọ và Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và sản xuất Toàn Anh. Qua kiểm tra, 2 đơn vị đã thực hiện khá tốt quy định về phòng, chống dịch; xây dựng quy chế kế hoạch và phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ; tăng cường tuyên truyền nâng

cao nhận thức cho giáo viên, học sinh, người lao động thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế; chuẩn bị đầy đủ vật tư để ứng phó kịp thời với diễn biến của dịch...

Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ cũng như các đơn vị trên địa bàn trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống

dịch; đề nghị huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, trong đó phát huy hiệu quả vai trò của các tổ tự quản trong việc kiểm soát đi biển động dân cư; chuẩn bị đầy đủ trang bị, vật tư y tế sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch; xây dựng kịch bản, phương án phòng, chống dịch cụ thể, không để bị động, bất ngờ.

HỘI CỤU THANH NIÊN XUNG PHONG TỈNH

Ủng hộ 100 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch

Sáng ngày 27/8, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận 100 triệu đồng từ Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh. Đây là số tiền do Hội Cựu TNXP tỉnh phát động đến các cấp hội trong tỉnh để cán bộ, hội viên ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều cựu TNXP còn gặp không ít khó khăn song với tình cảm và trách nhiệm của mình vẫn mong muốn tiếp thêm nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Ủy ban MTTQ tỉnh cảm ơn, ghi nhận những đóng góp của các cấp hội cựu TNXP trong tỉnh. Nghĩa cử cao đẹp đó của lực lượng cựu TNXP luôn là tấm gương sáng để con cháu noi theo, thể hiện sự đồng lòng toàn dân cùng góp sức chống dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, các cấp hội cựu TNXP trong tỉnh tiếp tục động viên cán bộ, hội viên, con em và gia đình đóng góp ủng hộ với tinh thần cao nhất.

KHUÂN PHƯƠNG

18.000 người lao động trong các khu công nghiệp được xét nghiệm Covid-19

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch Covid-19, đến nay đã có 18.000 cán bộ quản lý, người lao động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc trường hợp có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 do thường xuyên phải di chuyển, tiếp xúc với khách hàng được lấy mẫu test nhanh hoặc xét nghiệm PCR sàng lọc SARS-CoV-2. Trong đó, 11.000 lượt người được xét nghiệm từ nguồn

kinh phí tỉnh hỗ trợ, còn lại do doanh nghiệp tự bố trí kinh phí, tổ chức xét nghiệm cho công nhân. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã phân bổ vắc-xin, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố và các doanh nghiệp tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho gần 9.000 lượt người, trong đó trên 700 người đã tiêm mũi 2.

KHÁC DUẤN

HUNG HÀ

Xử phạt tài xế xe "luồng xanh" chở người từ vùng dịch về địa phương

UBND huyện Hưng Hà vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 tài xế xe "luồng xanh" vi phạm quy định

chở người từ vùng dịch về địa phương.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 23/8, Công an huyện Hưng Hà



Tài xế Vũ Tiến Đoàn, xã Độc Lập (Hưng Hà) vi phạm quy định chở người từ vùng dịch về địa phương.

Đảng thông tin sai sự thật về dịch Covid-19, chủ tài khoản facebook bị phạt 7,5 triệu đồng

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Vũ Thư phát hiện lúc 17 giờ 30 phút ngày 15/8/2021, Trần Đức Quý, sinh năm 1972, thôn Quán Tiên, xã Vũ Tiến (Vũ Thư) đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật "toang thật rồi" và bình luận sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 tại 1 quán ăn trên địa bàn xã Hòa Bình (Vũ Thư). Những thông tin sai sự thật này gây hoang mang

trong quần chúng nhân dân.

Công an huyện Vũ Thư đã tổ chức xác minh, làm rõ hành vi đăng thông tin sai sự thật, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với Trần Đức Quý về hành vi chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện,

THANH THUY

phát hiện tài xế Vũ Tiến Đoàn, sinh năm 1982, thôn Đông Phú, xã Độc Lập (Hưng Hà) điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-746.13 có đăng ký "luồng xanh" nhưng không chở hàng hóa theo quy định mà chỉ theo 2 người từ xã Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội) về xã Chí Hòa với số tiền 700.000 đồng/người. UBND huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với tài xế Vũ Tiến Đoàn về hành vi trên. Vũ Tiến Đoàn còn thừa nhận trước đó đã sử dụng xe có đăng ký "luồng xanh" để chở 4 người từ thành phố Hà Nội về xã Độc Lập, xã Chí Hòa với tổng số tiền 2,4 triệu đồng.

Sau khi điều tra làm rõ vụ việc, Công an huyện Hưng Hà đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện xác minh, đưa các công dân trên và tài xế Vũ Tiến Đoàn đi cách ly theo quy định.

QUYÊN LƯU

công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Công an huyện Vũ Thư đã yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật và tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Đức Quý 7,5 triệu đồng. Hiện nay, lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp, một số đối tượng xấu đã dùng mạng xã hội để đăng tải thông tin không đúng sự thật, người dân cần sàng lọc kỹ thông tin trước khi tiếp nhận hoặc đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận và vi phạm các quy định của pháp luật.

TRIỂN KHAI CUỘC KIỂM TRA...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 27/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên đoàn kiểm tra, đại diện các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra.

Cuộc kiểm tra nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của các tổ chức đảng và đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; từ đó kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đối tượng kiểm tra, đối với tổ chức đảng là Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Y tế, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà; đối với đảng viên là đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính và đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà. Thời điểm kiểm tra là năm 2020. Thời gian tiến hành kiểm tra hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là lĩnh vực được các cấp, ngành, địa phương và nhân dân rất quan tâm, thời gian qua có nơi đã để xảy ra vi phạm, nhất là về quản lý đất đai. Do vậy, các thành viên đoàn kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các sở, ngành, địa phương để cuộc kiểm tra đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đánh giá đúng, bảo đảm thực chất, để xuất được giải pháp giúp các đơn vị khắc phục hạn chế, yếu kém. Đây cũng là cơ hội để trao đổi, nâng cao nghiệp vụ cho các đơn vị trực tiếp tham mưu, quản lý trong lĩnh vực tài chính trên địa bàn. Việc kiểm tra phải bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, nếu cao ủy thực tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra. Các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước khi đoàn đến kiểm tra, các tổ chức đảng phải tự tổ chức khảo sát, xây dựng báo cáo bảo đảm chất lượng, đánh giá đúng thực tế việc lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị mình.

THU HIỀN

HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI...

(Tiếp theo trang 1)

thuyết trình, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Các phần thi được các thí sinh chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự đầu tư về nội dung và hình thức, kết hợp trình chiếu hình ảnh, nội dung trình bày rõ ràng, đúng trọng tâm, có liên hệ thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia hội thi. Thí sinh Nguyễn Tiến Lực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đạt giải nhất.

Thông qua hội thi đã cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể trong Khối thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra; tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các tổ chức cơ sở đảng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền nghị quyết của Đảng; đồng thời, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lựa chọn thí sinh tiêu biểu tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh diễn ra trong thời gian tới.

TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

tahanan phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất vụ mùa, thời gian kết thúc trước ngày 29/8/2021. Một số vùng có mức độ sâu đục thân hai chấm cao (cây xã: An Cầu, An Thái, An Ninh..., huyện Quỳnh Phụ; Hiệp Hòa, Xuân Hòa, Song Lãng..., huyện Vũ Thư; Phú Châu, Trọng Quan, Đông Quang, Đông Phương, Đông Cường..., huyện Đông Hưng; Thụy Hưng, Thụy Trình, Hồng Dũng..., huyện Thái Thụy sau phun thuốc 5 - 7 ngày cần được đánh giá, kiểm tra lại và phun thuốc lần 2 theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp. UBND huyện Hưng Hà, huyện Thái Thụy tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phòng, trừ sâu bệnh theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công điện khẩn số 07-CD/TU và của UBND tỉnh tại Công điện khẩn số 07/CD-UBND ngày 20/8/2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá kết quả phòng, trừ sâu bệnh của các địa phương, đồng thời có hướng dẫn bổ khuyết các biện pháp chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cuối vụ kịp thời; khoanh các vùng có mức độ gây hại của sâu đục thân hai chấm cao, mức độ gây hại còn nặng để hướng dẫn phun thuốc lần 2 bảo đảm an toàn cho lúa mùa và hạn chế tình trạng phun thuốc tràn lan gây ô nhiễm môi trường; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV. Cục Quản lý thị trường tỉnh khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan, chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra thị trường thuốc BVTV, kiên quyết không để thuốc BVTV không có trong danh mục lưu thông trên thị trường ảnh hưởng đến kết quả phòng, trừ sâu bệnh của nhân dân.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN ĐÔNG HƯNG

5 năm, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo đạt hơn 28 tỷ đồng

Chiều ngày 27/8, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng hiện có 45 tổ chức cơ sở hội với 30.285 hội viên. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng đã phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, triển khai nhiều phong trào, mô hình giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Hội còn vận động cán bộ, hội viên và những người con xa quê xây mới và sửa chữa 34 ngôi nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các tổ chức cơ sở hội tổ chức 102 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, gia đình chính sách trị giá 840 triệu đồng. Ngoài ra, 5 năm qua, công tác hiến máu tình nguyện cũng đạt được nhiều kết quả tích cực với hơn 3.600 đơn vị máu được thu nhận, đạt 127% chỉ tiêu tình giao. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo trong 5 năm qua của Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng đạt hơn 28 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu 100% cơ sở hội có quỹ nhân đạo, bảo trợ thường xuyên trên 100 địa chỉ nhân đạo, hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu hiến máu tình nguyện. Mỗi năm tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 1.000 lượt người.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 21 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

THU HOÀI